



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า A๑๑ มูลค่าข่าว ๔๔๙,๔๑๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ใครเป็นใคร เทพรัตนแห่งแผ่นดิน (5)



เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี 2529 ก็ทรงดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (อัตราพิเศษ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อมาเมื่อมีการตั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นใน

ปี 2530 พระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปี 2532 ทรงเป็นศาสตราจารย์ (อัตราพลตรี) และทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปี

2535 ทรงเป็นศาสตราจารย์ (อัตราพลโท) ปี 2539 ทรงเป็นศาสตราจารย์ (อัตราพลเอก) ปี 2543 ทรงเป็นศาสตราจารย์ (อัตราจอมพล)

นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงรับเชิญเป็นพระอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น พระองค์ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์ และในปี 2553 ก็ทรงได้พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วย

ด้วยความที่พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องการศึกษา ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ก็ทรงช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยเสด็จ ไปทรงสร้างโรงเรียนพระราชทาน ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15-22 มี.ค. 2533 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเงินสกุลลาวจำนวน 12 ล้านบาท โดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มเติมอีก 10 ล้านบาท แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเงินไปก่อสร้างเรือนนอนให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า (หลัก 67) ซึ่งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศเหนือประมาณ 67 กิโลเมตร พระราชทานชื่อว่า "อาคารสิรินธร" โดยมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในรูปแบบของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยนำแนวทางที่ดำเนินการ





ในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ และสนับสนุน การประกอบอาชีพเสริม เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กนักเรียนด้วย ต่อมาในปี 2549 ทรงมีพระราชดำริให้ขยายความร่วมมือไปสู่ โรงเรียนอื่นๆ อีก 15 โรงเรียน ในแขวง เวียงจันทน์ คำม่วน อุดมไชย หัวพัน เขกอง และอัตตะปือ รวม 6 แขวง มีเด็กนักเรียน 3,497 คน เป็นโรงเรียนประจำของชนเผ่า ต่างๆ 4 โรงเรียนประถมศึกษา 9 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 โรงเรียน

การดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มีเป้าหมายที่จะพัฒนา โภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็ก ให้ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวทุกปี เพื่อทรง ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและ พระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนสนับสนุนระบบ น้ำดื่ม น้ำใช้ นอกจากนี้ ยังมีพระราชดำริ ให้จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ให้แก่ครูหลายเรื่อง เช่น งานอนามัย ส่วนบุคคล การเฝ้าระวังทางโภชนาการ สุขากิจบาลอาหาร ตลอดจนทั้งการเสริม ทักยะด้านอาชีพและเทคโนโลยีการศึกษา การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ทำให้โรงเรียนเหล่านี้มีชื่อเสียง เป็นที่ ศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่นๆ และหน่วย งานต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวด้วย

